



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม	ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า กรณีความทับซ้อนของหน่วยงานควรมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา และมีผู้ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อดำเนินการในเรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
2	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพร ศศิมนทกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมฯ รับทราบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 1. ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นในเรื่อง โภชนาการ การออกกำลังกาย การพักผ่อนและกีฬา ไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะการสร้างกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเพียงอย่างเดียว 2. ควรสร้างความพร้อมของบุคลากรและหลักสูตรให้มีศักยภาพ เมื่อมีความพร้อมแล้วให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท/เอกที่วิทยาเขตบางเขน ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดก่อนที่จะไปเปิดการเรียนการสอนเป็นการถาวรที่วิทยาเขตกำแพงแสน
3	คณะวิทยาศาสตร์	ขอจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตว์ทางชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์	อธิการบดีขอลอนเรื่อง เนื่องจากการขอจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Special Research Unit – SRU) ไม่ได้มีการกำหนดสถานภาพและไม่มีงบส่วนงาน และไม่ใช้เป็นการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งเรื่องนี้เมื่อที่ประชุมคณบดีอนุมัติแล้วก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา
4	คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ โดยมีข้อสังเกตว่า สักส่วนอาจารย์ต้องเพิ่มเวลาที่จะส่งผลกระทบต่อตัวชีวิตในเรื่องการสร้างผลงานทางวิชาการของ สมศ. ดังนั้น ในการเปิดรับนิสิตภาคปกติ ในอนาคตควรกำหนดจำนวนรับนิสิตให้เหมาะสมเพื่อให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเพิ่มเวลาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
5	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
6	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550	อนุมัติ	
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	อนุมัติ	
8	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ	
9	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษและสาขาวิชาวรรณคดีไทย ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2543		
10	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การดำรงตำแหน่งกรรมการของผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 รับทราบประกาศ ก.พ.อ. และถือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2. มาตรฐานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง 3. มาตรฐานการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก 4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การฟ้องคดีปกครองขอให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมรับทราบ	
	อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์จำนวน 31 ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 23 ราย		
11	ศาสตราจารย์นิติ เรื่องพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	รายงานความก้าวหน้าทิศทางการเป็นไปได้ในดำเนินการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่		
12	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยฯ ควรสร้างโอกาสและรายได้จากศักยภาพของสถานีวิจัยและบุคลากรที่มีอยู่ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และสถานีวิจัยแปลงสินทรัพย์ที่มีอยู่เป็นทุนสร้างเสริมรายได้		
13	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	เนื่องจากต้องใช้เวลามากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการจึงได้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขอให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะทำงานโดยแบ่งเป็น สภานโยบาย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดูแลเกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น และสภาวิชาการ เพื่อดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา หลักสูตรและ โครงการภาคพิเศษ 2. จัดลำดับความสำคัญของวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยนำเรื่องนโยบายมาพิจารณาเป็นวาระแรก ๆ 3. ขอให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในสองช่วงเวลา โดยเริ่มประชุมช่วงเช้า เวลา 10.00 น. พิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ศึกษา การพิจารณาหลักสูตร โครงการภาคพิเศษ กฎระเบียบข้อบังคับ ในช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.30 น. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย โดยให้มีการ จัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาวาระที่มีความสนใจและสะดวกในการเข้าร่วมประชุม		
14	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	รายงานผลการดำเนินงานของคณะรอบ 3 เดือน (กันยายน – พฤศจิกายน 2549)		

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

